
sþ. 597. Fyrirspurn [324. mál]
til landbúnaðarráðherra um hringrot í kartöflum.

Frá Stefáni Valgeirssyni.

1. Hafa verið gerðar ráðstafanir til að hindra útbreiðslu á hringroti í kartöflum?
2. Hefur verið leitað álits sérfræðinga um hvaða leiðir séu vænlegast ar til að útrýma

þessum sjúkdómi?


